

สาร อสส.



เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการเปิดตัวงาน “๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง” ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ก้าวผ่าน ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง” โดยได้มอบแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย เนื่องจากสหกรณ์มีหลายประเภท การดำเนินธุรกิจมีความหลากหลาย เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับฐานรากทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตร การดำเนินธุรกิจสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ เช่น การรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การนำเข้าและการส่งออกสินค้า การตลาดชุมชน การตลาดระหว่างประเทศ การดำเนินธุรกิจเครดิต ธุรกิจบริการต่างๆ เป็นการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การเพิ่มมูลค่าการผลิตทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิต การลงทุนในทุกชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มจีดีพี ภาคการเกษตรของประเทศ ฉะนั้น ทั้งหน่วยงานภาครัฐและขบวนการสหกรณ์จำเป็นต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ให้เป็นกลไกหลักของการพัฒนาประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ปัจจุบัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ระหว่างปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ไทยที่มีอยู่กว่า ๘,๐๐๐ แห่ง ให้มีความเข้มแข็งขึ้น ซึ่งขณะนี้มีสหกรณ์ประมาณร้อยละ ๒๐ ที่มีความเข้มแข็งในระดับขั้น ๑ โดยจากนี้ไปมีเป้าหมายที่จะพัฒนาสหกรณ์

ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๖๕ ในระดับขั้น ๒ ประมาณร้อยละ ๓๐ และในระดับขั้น ๓ ซึ่งยังมีความบกพร่องต้องแก้ไขประมาณร้อยละ ๕ ทั้งนี้ได้ร่วมกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนต่าง ๆ สร้างความร่วมมือเพื่อนำสหกรณ์ไทยก้าวไปสู่ศตวรรษต่อไปได้ด้วยความเข้มแข็ง มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์ทั่วประเทศเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรสมาชิกสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเน้นให้สหกรณ์เป็นกลไกช่วยในการลดต้นทุนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ ด้วยการส่งเสริมให้สหกรณ์จัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมีทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร อาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์ เป็นต้น รวมไปถึงการจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและ ตรงตามความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น สำหรับกลางน้ำ ได้กำหนดแผนสนับสนุนให้สหกรณ์เพิ่มศักยภาพการผลิต โดยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ทั้งการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ธุรกิจผลิตปุ๋ยและอาหารสัตว์ ธุรกิจจัดหาสินค้า มาจำหน่าย และธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างอำนาจต่อรองราคาไม่ต่ำกว่าต้นทุนของสมาชิกได้

ในส่วนปลายน้ำ ได้มีแผนเร่งส่งเสริมและขยายโอกาสด้านการตลาดสินค้าสหกรณ์ ผ่านเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์กว่า ๒๐๐ แห่งทั่วประเทศ พร้อมผลักดันส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศด้วย โดยภาคสหกรณ์มีสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพหลายรายการ อาทิ ข้าว ผลไม้ โคนม ยางพารา กาแฟ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ ซึ่งสมาชิกสหกรณ์สามารถจำหน่ายผลผลิตให้สหกรณ์ได้ ในราคาสูงกว่าเกษตรกรทั่วไปอีกด้วย หากดำเนินการได้ตามแผนทั้งหมดนี้ ก็จะส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อภาคการเกษตร และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันป้องกัน แก้ไข และให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เร่งขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ครอบคลุมพื้นที่ ๒๒ จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ภายใต้กรอบวงเงินชดเชยดอกเบี้ยจำนวน ๒๐๖.๒๓๓ ล้านบาท พร้อมวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์อีก ๓๐๐ ล้านบาท ตามโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระหนี้สินเดิมและลดต้นทุนของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งสนับสนุนสินเชื่อระยะสั้นให้แก่เกษตรกรสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจำนวน ๑๓๔,๔๗๙ ราย รวม ๖๕๑ สถาบันเกษตรกร นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก โดยการขยายระยะเวลา การชำระหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ปรับลดดอกเบี้ยและพิจารณาให้เงินกู้เพิ่มเติม รวมทั้งขอความร่วมมือ ในการลดราคาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งในขณะนี้ มีสหกรณ์จำนวน ๖๒ แห่ง ใน ๑๘ จังหวัด ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกแล้ว จำนวน ๑๓,๖๓๔ ราย ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพเสริมในช่วงฤดูแล้ง การปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อให้สมาชิกมีรายได้และเป็นการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

วิ. ไร่รุ่งอรุณ

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
มกราคม ๒๕๕๙



ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการลดต้นทุนการผลิตของสหกรณ์ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนห่อ จำกัด อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับโดยนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และนางสาวภัทรมน พงส์พิสิฐรัฐ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ว่า รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันในรูปแบบสหกรณ์เพื่อเป็นการสร้างพลังความเข้มแข็งในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม ขอให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์ คณะกรรมการต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินการ และสิ่งที่สำคัญคือต้องจัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาลจะส่งเสริมให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

